

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจรรย์นนท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ที่สามารถปรับลดการใช้กระดาษได้ และร่วมบันทึกภาพกับแกนนำครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ พร้อมร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลไอเดียนวัตกรรมสุขภาพยอดเยี่ยม และร่วมบันทึกภาพกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๗ และร่วมบันทึกภาพและแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา ซึ่งได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ซึ่งได้รับรางวัลระดับภาค และระดับประเทศ และนายบรรจง โฆษิตจรรย์นนท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยจัดทำประกาศเจตนารมณ์ “เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใสสะอาด ๒๕๖๗ และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” โดยประกาศเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติและประชาชนรับทราบประกาศดังกล่าว รายละเอียด โครงการ No Gift Policy มีวัตถุประสงค์เป็นโครงการที่เน้นการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ต้นน้ำต้นทาง เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างบรรทัดฐานที่ดีในองค์กรและให้สังคมร่วมรับรู้ในการป้องกัน การทุจริต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แก่ข้าราชการพนักงานเทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความโปร่งใสให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และให้ทุกสำนักกองและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องร่วมกันในการงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสระสิม(ชั้น๑) ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



